

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 Của HĐND huyện Ia H'Drai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Công văn số 52/TTHĐND-TH ngày 14/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Hai và các lần tiếp theo của nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo kết quả hoạt động như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động của HĐND huyện:

1.1. Thực hiện chức năng quyết định tại kỳ họp:

Hội đồng nhân dân huyện hiện nay còn 28 đại biểu, giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (do chuyển công tác ra khỏi địa bàn), được chia thành 6 Tổ đại biểu. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện đã 01 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; xem xét các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và xem xét một số nhiệm vụ cấp bách, quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Qua xem xét các báo cáo, tờ trình tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 38 nghị quyết, đảm bảo để phát triển kinh tế-xã hội và một số nhiệm vụ cấp bách khác. Các nghị quyết được ban hành được chuẩn bị kỹ lưỡng, các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đảm bảo đúng quy trình, quy định phù hợp với thực tiễn địa phương, giúp cho UBND huyện và các Phòng, ban triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

1.2. Hoạt động giám sát:

- Việc xem xét các báo cáo của các cơ quan trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Tại kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện. Các báo cáo đã được các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra trước khi trình kỳ họp; trong thảo luận các đại biểu HĐND đã đánh giá cao những kết quả đạt được tại các báo cáo của các cơ quan trình tại kỳ họp. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và đề nghị các cơ quan có trách nhiệm, nhiệm vụ triển khai phải có độ trình cụ thể để khắc phục.

- *Chất vấn và trả lời tại kỳ họp:* Chuẩn bị cho nội dung chất vấn tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã triển khai công văn, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đăng ký nội dung chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện để phân nhóm vấn đề chất vấn và chuyển đến tổ chức, cá nhân được chất vấn; Tại kỳ họp lần thứ 04 Hội đồng nhân dân huyện và các kỳ họp chuyên đề các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện không có ý kiến chất vấn.

- *Giám sát chuyên đề:* Trong 6 tháng cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện tiến hành 01 chuyên đề về công tác trồng rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện, để các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết giám sát theo đúng hướng dẫn của UBTVHQ15, tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVHQ15 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

2.1. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện như: tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan liên quan để thống nhất chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp; lập tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 04 Hội đồng nhân dân huyện và 02 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp luôn linh hoạt, phát huy dân chủ, gợi mở, định hướng để các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm tại kỳ họp. Ngay sau kỳ họp kết thúc, kịp thời hoàn chỉnh và ban hành các Nghị quyết của kỳ họp, các nội dung nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã được đăng tải trên Trang thôn tin điện tử của huyện để nhân dân biết và giám sát; Đồng thời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch định hướng dẫn các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, để thông báo kết quả kỳ họp và trả lời một số nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2.2. Công tác chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động:

- Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức điều hòa phối hợp hoạt động cùng các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện khảo sát, giám sát tại cơ sở theo kế hoạch;

phối hợp với UBMTTQ VN huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

- Công tác thẩm tra các tờ trình dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại các kỳ họp; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã điều hòa, phân công các Ban chủ trì và phối hợp từng nội dung phù hợp với thực tế của công việc, qua đó đã phát huy tốt trí tuệ tập thể, dân chủ tập trung, đóng góp ý kiến xác đáng để hoàn thiện nội dung trình tại các kỳ họp.

2.3. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện.

Tổng số buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 04 và trước kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện, đã tổ chức trên 12 buổi 03/03 xã, để các đại biểu Hội đồng nhân dân thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp; tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri (thực hiện liên cấp, cấp tỉnh và huyện) các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tham gia khá đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao của người đại biểu và có sự tham dự của lãnh đạo các Phòng, ban và lãnh đạo của UBND huyện và chính quyền địa phương nơi tiếp xúc. Nhìn chung, công tác tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, đúng quy định. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò của người đại biểu dân cử thông qua thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng trả lời cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tiếp công dân định kỳ đúng quy định 02 ngày trên tháng vào ngày 05 và 22 hằng tháng, xem xét việc giải quyết của UBND huyện và các ngành chức năng của huyện liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Kết quả tiếp công dân trong 6 tháng cuối năm 2022; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp 01 đơn, thư khiếu nại về đất đai, giải phóng mặt bằng. Kết quả giải quyết đã hướng dẫn công dân đến liên hệ với cơ quan chuyên môn giải quyết đúng trình tự.

2.4. Hoạt động giám sát, khảo sát:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát 02 chuyên đề và khảo sát 03 cuộc, để làm cơ sở cho thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Kết quả giám sát việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, tại thời điểm giám sát là tháng 6 năm 2022, đã có 31 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền trả lời và giải quyết của Ủy ban nhân

dân huyện và các cơ quan cấp huyện xem xét, trả lời và giải quyết. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu, giải quyết và có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri. Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện trả lời các ý kiến đã được thông tin lại với cử tri và được cử tri đồng tình thống nhất.

(Kết quả giám sát, khảo sát có báo cáo kèm theo).

- Nhìn chung, công tác lập kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tốt, bố trí hợp lý, đảm bảo thời gian và phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo về nội dung giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện.

2.5. Các hoạt động khác:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ trong quan hệ công tác với các cơ quan tỉnh, huyện đã được pháp luật quy định. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy theo Quy chế làm việc được ban hành.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVHQ15 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đến các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã.

- Chỉ đạo Văn phòng HU, HĐND-UBND huyện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng tài liệu phục vụ các kỳ họp đã giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân sớm có tài liệu để nghiên cứu và tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã trên địa bàn huyện. Biên tập và in ấn kỷ yếu các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện:

3.1. Tham gia chuẩn bị các nội dung cho các kỳ họp:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân, tham gia đầy đủ các cuộc họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 04 Hội đồng nhân dân huyện và kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.

3.2. Công tác thẩm tra các nội dung trình các kỳ họp:

- Tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp và chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ 04, thứ 05 và các kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện. Qua công tác thẩm tra của các Ban

đánh giá sự phù hợp của dự thảo các nghị quyết, các báo cáo, tờ trình là đúng với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, phù hợp với thực tiễn địa phương, đã giúp cho đại biểu HĐND có những quyết nghị và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội phù hợp hơn. Nhìn chung, chất lượng báo cáo thẩm tra các Ban Hội đồng nhân dân huyện ngày càng được nâng cao.

3.3. Công tác giám sát, khảo sát:

- Tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, qua giám sát các Ban HĐND huyện đã kiến nghị, đề xuất với UBND huyện và cơ quan chức năng, chỉ đạo rà soát lại các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất không có hiệu quả; từng bước có đánh giá tổng kết những mô hình có hiệu quả thì nhân rộng; mô hình nào không hiệu quả nên có phương án hỗ trợ khác hoặc kết thúc. Trong 6 tháng cuối năm 2022, các Ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát 02 chuyên đề tại các xã và Chi cục thi hành án dân sự huyện. Ngoài ra Ban pháp chế HĐND huyện còn thẩm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xã tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Tham gia các hoạt động giám sát, thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình ra kỳ họp.

Phổ biến và giải thích các Nghị quyết và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành.

5. Việc thực hiện kết luận của Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thực hiện Thông báo kết luận số 44/TB-TTHĐND ngày 30/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5.1. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện hoàn thành các kế hoạch khảo sát, giám sát theo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 đã đề ra, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu.

5.2. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp: Thường trực HĐND huyện đã có công văn đôn đốc các đại biểu HĐND huyện đăng ký nội dung chất vấn gửi về Thường trực trước phiên khai mạc, để phân nhóm chất vấn và chuyển đến các cá nhân, cơ quan được chất vấn chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn.

5.3. Thường xuyên làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát đề các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám

sát việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả giám sát cho thấy, cơ bản các ý kiến, kiến nghị đã được UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời và thông tin lại với cử tri; đã được cử tri đồng thuận thống nhất, không có ý kiến thêm.

5.4. Việc phối hợp tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND huyện đã phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, đã làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri. Các Hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức 03 cấp và 02 cấp; đã được cử tri hoan nghênh, theo dõi, đờ cho cử tri và nhân dân đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến công việc sản xuất. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND huyện, phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện họp thống nhất phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri sau các Hội nghị và tổng hợp đầy đủ và kịp thời gửi đến UBND huyện và các cơ quan liên quan trả lời cử tri.

5.5. Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2022, nhiệm kỳ 2021-2026.

5.6. Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND, công chức tham mưu, giúp việc cho HĐND huyện, xã; Đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngoài ra Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Cơ quan tổ chức – Nội vụ huyện, Trung tâm chính trị huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đại biểu HĐND huyện ở xã và đại biểu HĐND các xã và công chức tham mưu giúp việc cho HĐND huyện và xã, các lớp tập huấn dự kiến mở trong tháng 3 năm 2023.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được:

- Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị và tổ chức thành công 01 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp chuyên đề và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện, theo đúng quy định; hoạt động tiếp xúc cử tri luôn đảm bảo và kịp thời, đúng quy định và chất lượng.

- Hoạt động giám sát chuyên đề được duy trì thường xuyên và chú trọng đề kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành.

- Việc phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả; Đại biểu là lãnh đạo và Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã quan tâm dành nhiều thời gian,

tâm huyết cho các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành của chính quyền địa phương được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện vẫn còn hạn chế như: UBND huyện và các cơ quan trình báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết không đúng thời gian quy định, gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và cho việc gửi tài liệu đến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nghiên cứu trước phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri chậm, chất lượng phân loại, xử lý ý kiến cử tri sau đợt tiếp xúc của một số Tổ đại biểu chưa cao, dẫn đến công tác tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết còn chậm.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

- Các cơ quan trình các kế hoạch, tờ trình dự thảo nghị quyết chưa sâu, chưa sát và còn thủ động về thời gian, nên việc tham mưu cho UBND huyện trình, Thường trực Hội đồng nhân dân và trình ra kỳ họp chậm.

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ có 01 phó chủ tịch hoạt động chuyên trách, các Ban Hội đồng nhân dân huyện không bố trí Trưởng hoặc Phó ban chuyên trách; không có chuyên viên giúp việc, nên công tác tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình chậm gửi đến các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét giải quyết.

- Một số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, chưa bố trí nhiều thời gian cho công tác đại biểu, chưa phát huy được vai trò của đại biểu trong giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện tại địa phương và nơi ứng cử; Một số đại biểu được phân công Tổ trưởng, tổ phó sau khi tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử chưa tổ chức họp thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, nên không tổng hợp kịp thời theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023

1. Tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện:

- Hội đồng nhân dân huyện tiến hành hai kỳ họp (kỳ thứ 6, thứ 7) và các kỳ họp chuyên đề (nếu có); Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện chuẩn bị và thống nhất nội dung, chương trình thời gian các kỳ họp theo quy định.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát trên các lĩnh vực trong đó chú trọng một số nội dung sau:

- Giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023.

Ngoài các nội dung giám sát theo chương trình, tổ chức giám sát các nội dung khác do yêu cầu thực tế phát sinh và theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Công tác tiếp công dân và tổ chức tiếp xúc cử tri:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân, bố trí thời gian, nội dung phù hợp để phối hợp cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm khu dân cư. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện và các cơ quan hữu quan xem xét trả lời ý kiến cử tri.

- Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Công tác điều hòa phối hợp:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

- Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, theo kế hoạch đã ban hành.

5. Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo:

- Duy trì thường xuyên Hội ý đầu tuần; Hội nghị giao ban hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân và chế độ báo cáo lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- Lưu: VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Văn Thám